

ประจำปี 1-7 สิงหาคม 2561

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประสานพลังกรมการค้าภายใน เดินสายจัดสัมมนา “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย”

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประสานพลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดโครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาและยกระดับข้าวไทยอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อวิหยาบวงระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพาะปลูกภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตสาหกรรม สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “ราคาข้าว...ใครกำหนด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพัชรี พัยควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และนายณรงค์ ชัยจิตราธิบดี ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว โดย นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินรายการ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นการรวมพลังของสมาคมฯ กับภาครัฐได้แก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นหนึ่งใน 4 มิติของการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว – เพื่อชาวนา – เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ โดยเป็นการลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด การให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการค้าและการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้ข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก

“นอกจากนี้ ในมิติของประชาสังคม ก็จะมีการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและคนไทย อาทิ การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ การมอบเงินและสิ่งของ บริจาค ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในวันนี้ ทางสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัล จำนวน 5 เครื่อง และปรอทวัดอุณหภูมิดิจิทัล จำนวน 10 เครื่อง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ่อวิหยาบวงระกำ 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท อีกด้วย” ร.ต.ท. เจริญ กล่าว

นางสาวพัชรี พัยควงษ์ เปิดเผยระหว่างการเสวนาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า “กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านหลากหลายโครงการ ดังนี้ 1) การจัดหา...

ให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ช่วยให้ชาวนาเกี่ยวข้าวได้ครบอายุพันธุ์ ได้ข้าวคุณภาพดีขายได้ราคาดี โดยเกษตรกรสามารถจองรถเกี่ยวได้ผ่านแอปพลิเคชัน 'จองรถเกี่ยว' 2) การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรทุกราย ไร่ละ 1,200 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ 3) การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เก็บข้าวเปลือกเข้ายุ้งฉาง รอราคาดีแล้วค่อยขาย เพื่อไม่ให้ราคาตกลงในช่วงผลผลิตออกมาก 4) การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว โดยผู้กู้เสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 5) การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บข้าวในสต็อก ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 6) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรมในการขาย ดูแลเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานและดูแลการตรวจสิ่งเจือปน 7) การเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป การอุดหนุนเงินให้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปีที 1-3 เป็นเงิน 2,000 บาท 3,000 บาท และ 4,000 บาท ตามลำดับ"

ด้านนายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศจากกรมการค้าภายใน กล่าวย้าว่า "รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่างกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ"

ทั้งนี้ นายวิจักร วิเศษน้อย ให้ความเห็นว่า "การลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพี่น้องเกษตรกร นอกจากจะได้รับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันแล้ว ยังช่วยให้ชาวนาได้รับรู้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสถานการณ์การตลาดปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ชาวนาไทยต้องเร่งปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างเท่าทัน เพราะหากถามว่าใครเป็นคนกำหนดราคาข้าวก็ต้องบอกว่าไม่มีใครไปกำหนดได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโลกและการผลิตของเราที่ต้องให้สมดุลกัน สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือ ทำอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ำที่สุด และทำอย่างไรให้ข้าวไทยของเรามีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถขับเคลื่อน และยกระดับข้าวไทยได้ตลอดทั้งกลไกการตลาด และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภายใต้ โครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" กรมการค้าภายในและสมาคมฯ จะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ในภาคต่างๆ จนสิ้นเดือนกันยายน รวม 8 ครั้ง เพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

ที่มา ข่าวทั่วไป ThaiPR.net

“พาณิชย์”พร้อมต่อกรข้าวหอมพันธุ์ใหม่สหรัฐฯ มั่นใจข้าวหอมมะลิไทยสู้ได้ เตรียมแผนโปรโมตเต็มที่

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐฯ พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์และอาจจะเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดสหรัฐฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวในสหรัฐฯ แล้ว ได้รับทราบว่ามีเพียงสายพันธุ์เดียวที่สหรัฐฯ นำมาทดลองตลาด เป็นข้าวพื้นนุ่ม มีกลิ่นหอม แต่ข้าวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักและวางจำหน่ายในตลาดทั่วไป ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีผลอย่างไร ตลาดยอมรับหรือไม่ ซึ่งระยะสั้น ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย แต่ก็นั่งนอนใจไม่ได้

“ปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยยังคงเป็นที่ต้องการและนิยมในตลาดสหรัฐฯ แต่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ข้าวหอมจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับราคาเป็นหลัก แต่ก็ยังมั่นใจว่าผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย จะยังคงเลือกซื้อข้าวจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย และพัฒนาและข้าวหอมและข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งจะร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกำหนดแนวทางสร้างการรับรู้และความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมชนิดอื่นๆ จากประเทศคู่แข่ง และผลักดันข้าวหอมชนิดรองของไทยที่มีราคาถูกกว่าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน จะเดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐฯ เพื่อรักษาตลาด และจะเร่งขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ เช่น กลุ่มฮิสแปนิก กลุ่มไฮเรกา ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง โดยจะประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดอเมริกาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติสำคัญ เช่น งาน Natural Expo West การหาพันธมิตรทางการค้า และการจัดกิจกรรม In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และโรงแรม เป็นต้น

น.ส.ชุติมากล่าวว่า กระทรวงฯ ยังจะเร่งขยายตลาดข้าวชนิดใหม่ๆ ในตลาดสหรัฐฯ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข 43 โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นแล้ว และกำลังทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าว กข 43 ที่เป็นข้าวชนิดใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ โดยหลังจากไปเปิดตัวที่สหรัฐฯ ขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อขอทราบคุณสมบัติของข้าว ผลการวิจัย และขอตัวอย่างข้าว ซึ่งมั่นใจว่าจะเปิดตลาดข้าว กข 43 ในสหรัฐฯ ได้แน่นอน ส่วนตลาดแคนาดา ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน และมีแผนที่จะไปโปรโมตต่อไปออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และฮ่องกงต่อไป

สำหรับการส่งออกข้าวไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 มีปริมาณ 457,234 ตัน เพิ่มขึ้น 21.57% และในช่วง 6 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ส่งออกแล้ว 261,319 ตัน เพิ่มขึ้น 8.85% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยกว่า 90%

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์เผย สตง. เริ่มตรวจสอบข้าวล่องหน 9.4 แสนตัน 2 เดือนรู้ผล ลั่นถ้าหายต้องมีคนรับผิดชอบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้าวในสต็อกรัฐบาลที่หายไปจากบัญชี 9.4 แสนตันว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้ส่งข้อมูลตัวเลขทางบัญชีข้าวในสต็อกรัฐบาลไปให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของทุกฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร โดยกรมฯ ได้จัดส่งข้อมูลไป

ให้ สตง. ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2561 สตง. ยังได้เดินทางมาหารือกรอบการทำงานร่วมกับกรมฯ และจากนี้ไป สตง. จะดำเนินการตรวจสอบองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ต่อไป

“เราไม่ได้บอกว่าตอนนี้ข้าวหายหรือไม่หาย แต่รู้ว่าตัวเลขทางบัญชีมันหายไป เพราะตอนที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ อคส. และอ.ต.ก. ได้ส่งข้อมูลตัวเลขสต็อกข้าวทางบัญชีเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2557 มีปริมาณ 18.7 ล้านตัน แต่ผลตรวจสต็อกพบว่ามีข้าวเพียง 17.76 ล้านตัน จึงมีตัวเลขแตกต่างทางบัญชีอยู่ที่ 9.4 แสนตัน ซึ่งตอนนั้น นบข. ได้สั่งการให้มีการติดตามแล้ว และมาัย้อีกครั้งเพื่อหาข้อเท็จจริงมาให้ได้ และจากนี้ ก็ต้องรอผลจาก สตง. ที่จะเป็นคนบอก ถ้าข้าวหายจริง ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ ขอให้มั่นใจเงินแผ่นดินคนน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ยังไงต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอน”

ทั้งนี้ ขึ้นตอนหลังจากนี้ สตง. จะดำเนินการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของ อคส. และอ.ต.ก. เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณข้าวที่ขาดหายไป 9.4 แสนตันนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร โดยได้กำหนดว่าจะต้องรายงานผลครั้งแรกภายในสิ้นเดือนก.ย.2561 จากนั้น จะนำผลรายงานให้ นบข. รับทราบต่อไป ซึ่งหากผลการตรวจสอบ พบว่าข้าวหายจริง ก็ต้องมีการไล่เบี้ยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้าว คือ อคส. และอ.ต.ก. ต่อไป และทั้ง 2 หน่วยงาน ก็ต้องไปไล่เบี้ยต่อกับผู้ที่ทำให้ข้าวหาย

นายอดุลย์กล่าวว่า ในส่วนของกรมฯ ที่รับผิดชอบการระบายข้าว ได้ระบายข้าวที่ผ่านการตรวจสอบสต็อกจำนวน 17.76 ล้านตันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถระบายออกไปได้แล้ว 16.84 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้านบาท เหลือข้าวในสต็อกอีกเพียง 7 หมื่นตัน ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 2 และ 3 ซึ่งเป็นข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค และเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์บริโภค โดยจะเปิดประมูลได้ภายในเดือนส.ค. 2561 นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคงมีความต้องการซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ซื้อก็ยังรอดูสถานการณ์ข้าวฤดูกาลใหม่อยู่บ้างว่าจะออกมามากน้อยแค่ไหน แต่ภาพรวมยังส่งออกได้ดี โดยคาดว่าทั้งปีน่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน โดยล่าสุดการส่งออกตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 1 ส.ค.2561 มีปริมาณ 6.4 ล้านตัน ลดลง 0.17% มูลค่า 3,266 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.97% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวไทยมีราคาเพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวหอมมะลิเก่าอยู่ที่ตันละ 1,153 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิใหม่ตันละ 1,122 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 10% ตันละ 396 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์ ส่งข้อมูลทางบัญชีของอคส.-อ.ต.ก. ให้สตง.ตรวจสอบหลังพบมีข้อร้องเรียนระบายข้าวในสต็อกรัฐ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า ตามที่มีการเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังติดค้างอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไม่สามารถนำออกมาระบายได้ เพราะมีข้าวหายไปจากบัญชีการตรวจนับเป็นจำนวนมากนั้น

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาการระบายข้าว ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มาบริหารจัดการข้าวที่มีอยู่ในสต็อกของรัฐที่เกิดจากโครงการ

รับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเริ่มจากการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

จากข้อมูลที่ อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาข้าวในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการ
รับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้รายงานตัวเลขทางบัญชี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีปริมาณรวม
18.70 ล้านตัน โดยมีผลการตรวจสอบด้านปริมาณและคุณภาพข้าวทั้งสิ้น 17.76 ล้านตัน ซึ่งใช้เป็นบัญชีตั้งต้นของ
การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลปัจจุบัน

"พบว่าตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ปริมาณ 0.94 ล้านตัน คณะกรรมการ นบข. จึงได้
มอบหมายให้ อคส. และ อ.ต.ก. ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณข้าว 0.94 ล้านตัน เพื่อให้ได้ปริมาณ
ข้าวที่เป็นข้อยุติสุดท้าย ก่อนพิจารณานำออกมาระบาย เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐต่อไป" อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศกล่าว

นายอดุลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากomite กรรมการ นบข. และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว
ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของ อคส. และ อ.ต.ก. มาเป็นระยะ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และรัดกุม คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจึงได้ส่งข้อมูลที่รับรายงาน
จาก อคส. และ อ.ต.ก. ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับและ
เชื่อถือของทุกฝ่าย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายข้าวจะได้ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป

"หลังจากนี้ สตง. จะตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ที่เป็นผู้ดูแลข้าวสารของรัฐบาล เพื่อ
ตรวจสอบว่าปริมาณข้าวที่ขาดหายทางบัญชี 0.94 ล้านตัน โดยกำหนดว่าจะต้องรายงานผลครั้งแรกให้กรมฯทราบ
ภายในสิ้นเดือนก.ย.61 จากนั้น กรมฯจะนำผลรายงานให้ นบข. รับทราบต่อไป หากผลการตรวจสอบ พบว่า ข้าว
หายไปจริง ต้องมีการไล่เบี้ยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้าว คือ อคส. และ อ.ต.ก. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ก็ต้องไปไล่เบี้ย
ต่อกับคู่สัญญา ทั้งคลังสินค้าที่ อคส. และ อ.ต.ก. เข้าเพื่อฝากเก็บข้าวรัฐ เจ้าของโรงสี เป็นต้น"

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการทำงาน
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้สาธารณชนมั่นใจและ
เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหากผลการตรวจสอบพบว่ามี ความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม
ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

นายอดุลย์ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า ยังคงมีความต้องการซื้อข้าวไทยเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คึกคักมากนัก เพราะผู้ซื้อยังรอดูสถานการณ์ข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยว่าจะมีปริมาณมากน้อย
เพียงใด แต่ภาพรวมยังส่งออกได้ดี คาดว่า ทั้งปีนี้ น่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน โดยปริมาณการส่งออกตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค.-1 ส.ค.61 อยู่ที่ 6.4 ล้านตัน ลดลง 0.17% มูลค่า 3,266 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.97% แสดงให้
เห็นว่าข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น โดยราคาข้าวหอมมะลิเก่า 1,153 เหรียญ/ตัน ข้าวหอมมะลิใหม่ 1,122 เหรียญ/ตัน
ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 399 เหรียญ/ตัน ข้าวขาว 10% อยู่ที่ 396 เหรียญ/ตัน เป็นต้น
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เบาบาง โดยผู้ส่งออกกำลังเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่ และจากการที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่สำคัญส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ชาวนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) เพื่อไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ขณะที่ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มีเขื่อนแตกในประเทศลาวนั้นได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่นาข้าวหลายพันเฮกตาร์ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามแต่คาดว่าความเสียหายจะมีจำกัดและจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของเวียดนาม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics ; GSO) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 3.86 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 12.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในเดือนกรกฎาคมคาดว่า เวียดนามส่งออกได้ประมาณ 450,000 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่สุดของเวียดนามโดยนำเข้าไปแล้วประมาณ 1.13 ล้านตัน ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 537,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 429,000 ตัน อินโดนีเซีย 776,000 ตัน มาเลเซีย 305,000 ตัน

จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2018 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังจีน 884,000 ตัน ลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2017 มีมูลค่า 440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 7.6%

นักวิเคราะห์การตลาดข้าวของเวียดนามเปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2018 จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพียงแค่ 48,000 ตันซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดของเวียดนามที่ส่งออกข้าวไปยังจีนตั้งแต่ปี 2016 และลดลง 112,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2017 ถึงอย่างนั้น จีนยังคงเป็นประเทศนำเข้าข้าวอันดับ 1 ของเวียดนาม โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังจีน 3.6 ล้านตัน มูลค่า 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ผู้ค้าข้าวเวียดนามเปิดเผยว่า ปริมาณข้าวของเวียดนามที่ส่งออกไปยังจีนลดลงอย่างมาก ซึ่งมีผลมาจากจีนมีมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวอย่างเข้มงวด โดยปลายปี 2017 จีนได้ปรับนโยบายการนำเข้าข้าว ส่งผลให้เหลือผู้ส่งออกข้าวในเวียดนามที่ได้รับอนุญาตเพียง 22 ราย จาก 150 ราย และเมื่อต้นปี 2018 จีนได้ระงับการนำเข้าข้าวจากบริษัทเวียดนาม 3 ราย จาก 22 ราย เนื่องจากข้าวหักของทั้ง 3 บริษัทมีการปะปนของเมล็ดวัชพืชที่สูงกว่ามาตรฐานที่จีนกำหนด

นาง Luu Thi Lan รองผู้อำนวยการบริษัท Gentraco JSC. กล่าวว่า ในปี 2017 เวียดนามส่งออกข้าวหักไปยังจีนเพื่อใช้ในการผลิตขนมและไวน์ประมาณ 700,000 ตันแต่ในช่วงปลายปีของปีเดียวกัน จีนมีการควบคุมการนำเข้าข้าว ทำให้การส่งออกข้าวของเวียดนามต้องหยุดชะงักลงและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 โดยการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกข้าวหยุดชะงักไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 จีนได้เริ่มปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวเหนียวจาก 45% เป็น 50% ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวเหนียวไปยังประเทศจีน โดยตั้งแต่ปี 2016-2017 เวียดนามส่งออกข้าวเหนียวไปจีนมากกว่า 1 ล้านตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกัมพูชา (The Cambodian Agriculture Minister) ได้เรียกร้องให้หน่วยงานศุลกากรของจีน (the Chinese General Administration of Customs) เร่งเดินทางเข้าไปตรวจสอบโรงสีและผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาในรอบที่สองเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางการจีนได้ตรวจสอบโรงสี โรงผลิตข้าว และผู้ส่งออกของกัมพูชาในรอบแรกและได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวไปจีนได้แล้วจำนวน 26 ราย แต่ยังคงมีอีกประมาณ 40 ราย ที่รอการตรวจสอบในรอบที่สอง
ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

ในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารผ่านทางทะเลประมาณ 328,706 ตัน โดยปริมาณลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 383,706 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.83% เมื่อเทียบกับ 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้สมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า ปริมาณส่งออกที่ลดลงเนื่องจากราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มักจะมีฝนตกหนักซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวเป็นอย่างมาก
ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) กำลังพิจารณาเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวก่อนกำหนดเวลาเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศและหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยเมื่อเร็วนี้ NFA ได้เสนอแผนการนำเข้าข้าวเพิ่มอีกจำนวน 500,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งแผนการนี้จะต้องรอให้สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) เป็นผู้อนุมัติข้อเสนอก่อน โดยข้อเสนอของ NFA เสนอให้นำเข้าข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 250,000 ตัน จากประเทศไทยและเวียดนาม และอีก 250,000 ตัน โดยการเปิดประมูลทั่วไป

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ได้ประกาศรายละเอียดช่วงเวลาของการนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV (minimum access volume) จำนวน 805,200 ตัน โดย Phase 1 จะนำเข้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ และ Phase 2 ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

ภายใต้การนำเข้าในระบบนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้เอกชนนำเข้าโดยกำหนดโควตานำเข้ารายประเทศ (specific quota; CSQ) จากประเทศไทยและเวียดนามประเทศละ 293,100 ตัน จากจีนอินเดีย ปากีสถาน ประเทศละ 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน และจากประเทศเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีโควตาที่นำเข้าจากประเทศใดก็ได้อีก 50,000 ตัน

กระทรวงเกษตรได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2019 ไว้ที่ 20.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.1 ล้านตัน เมื่อเทียบกับจำนวน 19.86 ล้านตันที่คาดว่าจะผลิตได้ในปี 2018 นี้ และเพิ่มขึ้นจากจำนวน 19.3 ล้านตันในปี 2017

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลงในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวลดลง (the lean months) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 21.60 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 408.53 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 796.14 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.81 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 847.59 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.80 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 733.92 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.21 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 779.50 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวปีการผลิต 2013 และ 2014 ได้ 71,611 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.38% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.777 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,372 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 347.75 เหยียสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 33,643 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.87% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.87 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,605 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 381.91 เหยียสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (the All India Rice Exporters Association) ระบุว่า ผู้นำเข้าข้าวของจีนเตรียมที่จะนำเข้าข้าวบาสมาดิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากอินเดีย หลังจากที่ทางการจีนได้อนุญาตให้บริษัทของอินเดียจำนวน 19 ราย สามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทส่งออกข้าวที่สำคัญได้ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวไปจีนได้ด้วย เช่น Kohinoor Foods, LT Foods, KRBL, Lalitha Enterprises Industries, Sriram Foods และ Gajanan Rice Mills เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีการเจรจากันระหว่างผู้ซื้อจากจีนกับผู้ขายของอินเดียแล้ว

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีการคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลงเนื่องจากปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 392-396 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3

เหรียญสหรัฐจากระดับ 389-393 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้อาจได้ปรับลดลงไปมากแล้วจนไปแตะระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2017) ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศในช่วงนี้ยังมีไม่มากนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) คาดว่าในปี 2018 นี้ อินเดียจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แม้ว่าจะมีฝนตกชุกในช่วงครึ่งแรกของฤดูการก็ตาม ซึ่งจากการพยากรณ์คาดว่ามีความเป็นไปได้ถึง 47% ที่อินเดียจะมีฝนต่ำกว่าปกติในช่วงครึ่งหลังของฤดูการซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของฤดูมรสุมปริมาณฝนยังมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ขณะที่ความเป็นไปได้ที่อินเดียจะมีปริมาณฝนในระดับปกติอยู่ที่ประมาณ 41% และความเป็นไปได้ที่มีจะฝนมากกว่าค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 12%

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 164.2 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 171 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการตลาด 2017/18 (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) สำหรับฤดูการผลิตหลัก (Kharif marketing season) ณ วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 36.351 ล้านตัน โดยจัดหาจากแคว้น Punjab และ Haryana มากที่สุดประมาณ 11.833 และ 3.992 ล้านตันตามลำดับ

ในปี 2017/18 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 37.5 ล้านตัน โดยได้กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade rice) ไว้ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเปลือกเกรด A (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2016/17 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 38.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 33 ล้านตัน

ในขณะที่สถานการณ์ของฝนที่ตกลงมาหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 5 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 10% โดยฝนที่ตกบริเวณภาคกลางและคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 3% และ 3% ตามลำดับ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 5% และ 27% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 7.4 ล้านตัน ลดลงจากจำนวนประมาณ 7.5 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากปากีสถานประสบปัญหาด้านระบบชลประทานในช่วงเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก kharif

อย่างก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยา (Pakistan's Meteorological Department) ได้พยากรณ์ว่าในปีนี้อากาศปากีสถานจะเผชิญกับฤดูมรสุมในระดับปกติ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าว

ทางการส่งออกนั้น ในปีการตลาด 2017/18 นับจนถึงปัจจุบัน ปากีสถานส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกไปประมาณ 2.4 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี การตลาด 2017/18 นี้จะส่งออกได้ประมาณ 4.3 ล้านตัน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีของปากีสถานปรับตัวแข็ง ค่าขึ้นประมาณ 3% อยู่ที่ 124 ต่อเหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่มียางานว่ารัฐบาลจีนได้ให้เงินกู้แก่ปากีสถานประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยให้ปากีสถานมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลของ Bloomberg ระบุว่า การขาดแคลนเงินทุนสำรองของปากีสถานเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008

ทั้งนี้ ธนาคารกลางปากีสถานได้มีการลดค่าเงินแล้ว 4 ครั้งนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของความพยายามในการแก้ไขปัญหาความสมดุลของทางบัญชีในปัจจุบัน โดยนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 ปากีสถานได้ลดค่าเงินรูปีในเดือนธันวาคม 2017 ประมาณ 10% ในเดือนมีนาคม 2018 ลดลงอีก 10% ในเดือน มิถุนายนลดลงอีก 4% และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ปรับลดลงอีกประมาณ 5%

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq Trade Ministry) เปิดประมูลซื้อข้าว (international tender) จำนวน อย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาอิรักตกลงซื้อข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาใต้ รวม 90,000 ตัน ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 559.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 537 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จาก ประเทศอุรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out

ส่วนข้าวจากประเทศไทยมีการยื่นเสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอในราคา 510 เหรียญ สหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 40,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

กรมศุลกากร (the Islamic Republic of Iran Customs Administration) รายงานว่าในช่วง 4 เดือน แรก (21 มีนาคม-21 กรกฎาคม 2018) ของปีงบประมาณ 2018/19 (21 มีนาคม 2018-20 มีนาคม 2019) อิหร่าน นำเข้าข้าวประมาณ 662,798 ตัน มูลค่า 674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% และมูลค่าเพิ่ม ขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินเดียและปากีสถาน

สินค้าข้าวที่อิหร่านนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.74% และ 4.44% ของปริมาณและมูลค่าที่อิหร่าน นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ในแต่ละปีอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 3.2 ล้านตัน แต่สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน จึงต้องนำเข้าปีละประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,194,656 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,109,071 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 129,511 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 92,818 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,065,145 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,016,253 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,932 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 243,686 ตัน ฝรั่งเศส 174,187 ตัน เนเธอร์แลนด์ 131,659 ตัน เยอรมนี 91,995 ตัน โปแลนด์ 89,753 ตัน อิตาลี 88,391 ตัน สเปน 88,169 ตัน โปรตุเกส 72,099 ตัน เบลเยียม 70,110 ตัน สาธารณรัฐเชค 36,517 ตัน สวีเดน 27,764 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 285,945 ตัน เพิ่มขึ้น 6.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 269,276 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 252,014 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,249 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 33,391 ตัน ลดลงประมาณ 15.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,027 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,468 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 128,243 ตัน กรีซ 49,995 ตัน สเปน 39,411 ตัน โปรตุเกส 33,833 ตัน บัลแกเรีย 13,604 ตัน โรมาเนีย 9,012 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อิตาลี

ข้าวเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของภาคเกษตรกรรมของอิตาลีเผชิญกับความเสี่ยงด้านการผลิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการยกเว้นภาษีการนำเข้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างกัมพูชาและเมียนมาร์ ในสหภาพยุโรป โดยตัวเลขการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและจากเมียนมาร์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นสามเท่า มาอยู่ที่ 22,500 ตัน หรือเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของข้าวที่อิตาลีนำเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน 1 ใน 4 ของข้าวที่จำหน่ายในอิตาลีมาจากการผลิตในเอเชีย โดยการนำเข้าข้าวที่มีการผลิตในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมากนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 (ในปี 2560 การนำเข้าข้าวจากเอเชียมีปริมาณ 33,000 ตัน เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า) จากการนำเข้าจากประเทศด้อยพัฒนา (Pma) อย่างเสรีโดยไม่จำกัดจำนวนและได้รับการยกเว้นภาษี โดยกัมพูชาได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ขณะที่เมียนมาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 (โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555) ขณะที่เวียดนามได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งกำหนดการยกเว้นภาษีการนำเข้าเช่นกัน

สำหรับประเด็นดังกล่าว สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ (Coldiretti) แสดงความเห็นว่าการเร่งดำเนินการป้องกันเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวที่มีแหล่งที่จากกัมพูชาและเมียนมาร์จากฝ่ายสหภาพยุโรป โดยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ Everything But Arms (EBA) หรือ โครงการที่สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าและยกเลิกการกำหนดโควตานำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งกำลังทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรมกับการผลิตข้าวในประเทศอิตาลีและในสหภาพยุโรป

เป้าหมายของ Coldiretti คือ ความเป็นไปได้ในการยกเลิกส่งออกข้าวจากประเทศเหล่านี้มายังสหภาพยุโรปโดยไม่จำกัดจำนวนและได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตด้านราคาที่ลดลงอย่างมาก (ข้าวพันธุ์ Arborio ลดลง 58% พันธุ์ Carnaroli ลดลง 57% พันธุ์ Roma ลดลง 41% พันธุ์ Vialone Nano ลดลง 37%) ที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและอนาคตของสินค้าข้าวทั้งระบบของยุโรป

นอกจากนี้ Coldiretti ยังได้แสดงความเห็นว่า วิกฤตดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออิตาลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของยุโรป มีกำลังการผลิต 1.5 ล้านตัน จากบริษัท 4 พันบริษัท ในพื้นที่กว่า 1.46 ล้านไร่ ซึ่งครอบคลุมประมาณ 50% ของการผลิตทั้งหมดของสหภาพยุโรป โดยนาย Roberto Moncalvo ประธาน Coldiretti กล่าวว่า การที่สหภาพยุโรปยังคงการปล่อยให้มีการนำเข้าข้าวที่มาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมนุษย์ชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ (โดย Coldiretti ได้ยกประเด็นเรื่องการปลูกข้าวบนพื้นที่ที่มาจาก การปราบปรามกลุ่มชนโรฮิงญาอย่างรุนแรง) สินค้าทั้งหมดที่เข้าสู่ยุโรปต้องเคารพกฎเดียวกันเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจำหน่ายมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมสุขภาพและแรงงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินการออกคำสั่งคุ้มครองเพื่อแก้วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้ปลูกข้าวหลายพันคน

ในการปกป้องการผลิตข้าวของอิตาลีนั้น นาย Matteo Salvini รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรค Lega ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า “หลังจากการไม่อนุญาตให้เรือรับผู้อพยพ NGO เทียบท่าในอิตาลีแล้ว เรายังสามารถหยุดการนำเข้าข้าวกัมพูชาที่ทำเรือของเราได้ เรายู่ข้าง Coldiretti เสมอ และพร้อมที่จะกีดกันเรือขนส่งข้าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ให้รวมข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับข้าวของเรา และจำเป็นต้องหาอะไรสักอย่าง”

เช่นเดียวกับนาย Paolo Carrà ประธานองค์กรภาคสินค้าข้าวแห่งชาติของอิตาลี (Enti Risi) ที่ได้เรียกร้องให้มีความสามัคคีในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นระยะเวลาหลายปีที่ภาคสินค้าข้าวต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่

ยุติธรรม ราคาที่ตกต่ำ ในทางตรงกันข้าม การนำเข้าจากประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศผู้ส่งออกยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร แต่ทำให้พ่อค้าคนกลางอุตสาหกรรมและภาคการเงินเติบโตขึ้น ต่างจากเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือ

ขณะที่นาย Paolo Dellarole ประธาน Coldiretti แห่งแคว้น Vercelli Biella (พื้นที่ปลูกข้าวอันดับหนึ่งของอิตาลี) กล่าวว่า การหาทางออกต้องใช้เวลา เนื่องจากประเด็นการนำเข้าเกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปซึ่งขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ซึ่งครอบคลุมประเทศในยุโรปเหนือซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายส่งออกของอิตาลีเช่นกัน นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีสนธิสัญญาการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และต้องอย่าลืมว่าการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศส่วนหนึ่งมาจากโรมาเนียซึ่งเป็นประเทศที่หลายบริษัทอิตาลีหลายบริษัทได้ย้ายเข้าไปตั้งฐานการผลิต

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปีนี้ อาร์เจนตินาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 151,457 ตัน ลดลง 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,242 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยอาร์เจนตินาส่งออกข้าวไปประเทศนิการากัวประมาณ 49,905 ตัน ประเทศชิลี 34,637 ตัน ประเทศอิรัก 31,500 ตัน เซเนกัล 14,000 ตัน โบลิเวีย 5,282 ตัน บราซิล 5,202 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

